

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

SDC – สลับสัปดาห์สองวัน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัปดาห์... ว่าด้วยหุ้นใหญ่ หุ้นหลัก มากัน 3 วันแล้วครับ ก็กลับมาดูหุ้นเล็ก ๆ

หรือหุ้นเก็งกำไรกันสักวันนะครับ ก็อาจจะเป็นไปหรือไม่ก็ได้ว่า ตลาด หรือ SET Index อาจจะมีการพักตัว หรืออย่างไร อันนี้ ก็ต้องว่ากันไปตามรูปแบบความน่าจะเป็นในทางเทคนิค ที่เรา ทำนุ เห็นๆ กันอยู่แล้ว ว่าระดับ 1640+/- ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมของรอบที่แล้ว ก่อนที่จะลงไประดับ 1515 แล้วทำท่าทางเสียวๆ ก่อนที่จะผันตัวเปลี่ยนทางกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จนถึงระดับ 1640/- เพียงไม่กี่วัน... ก็ต้องเป็นปกติอยู่ ที่ว่า ความไม่มั่นคงของตลาดในบางส่วน อาจจะสร้างแรงกระตุ้นการขายทำกำไร หรือขายไว้ก่อนแล้วค่อยดู ที่ทำ หรือดูตลาดเล็กอีกที... ที่นี้แหละครับ คำถามก็อาจจะมีส่วน แล้วจะผ่านไปได้อย่างไรที่ระดับ 1640 นะ หรือถ้าไม่ผ่าน แล้วจะอ่อนตัวหรือพักตัวในรูปแบบไหน หรือเอาง่ายๆ ว่า ถ้าจะลง จะลงเท่าไรถึงดีถึงสวย จริงอยู่ครับ ในด้านของการมองกราฟ หรือการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิคนั้น แต่ละคนแต่ละความเห็น หรือแม้แต่ ในหลายๆ ค่าๆ ก็อาจจะมีความเห็นไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน ท่านที่รู้เรื่อง เข้าใจเอง ก็อาจจะอ่าน หรือวิเคราะห์ด้วยกราฟเองได้ ก็ทำการแคะชั้นด้วยตัวของท่านเอง... ส่วนท่านใดที่ยังไม่เก่ง ยังไม่เข้าใจ ก็คง จะขอรับฟังความคิดเห็นของหลายๆ ความเห็น หรืออาจจะเห็นจากคนที่ท่านชอบที่ท่านเชื่อมาก ๆ ก็แล้วแต่นโยบายการลงทุนของแต่ละท่านนะครับ... แต่ในส่วนตัวของเหนือเม ก็ตามที่เคยกล่าวไว้ใน LIVE ก่อนหน้านี้แหละครับ ส่วนจะมีอะไรอัพเดท หรือ เพิ่มเติมยังไง เร็วๆ นี้ คงได้มาว่ากันอีกรอบแน่ๆ ละครับ

ดูตามเกม... จริงๆ ถ้าจะว่ากันแบบดูๆ น้อยๆ นะครับว่า หุ้นสายตระกูลนี้ เล่นไม่ธรรมดา

ซึ่งเวลาจะเล่นทางขึ้น ก็เอาขึ้นจริงขึ้นแรง แต่เวลาจะเล่นทางลง ก็ลงเอาจริงๆ จังๆ ได้ไม่น้อยหน้าเช่นกัน

แนวรับ : ... 0.80-0.78 ยังพอได้ อย่าต่ำกว่า 0.75 เป็นพอ

เป้าหมาย : ... 1.20-1.30 เป็นการคาดหวังรอบ ในเบื้องต้นก่อน

Price Chart...(SDC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SDC... ดูกันตามภาพนี้แล้วนั้น อาจจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายเลยก็ได้กระมังครับ เพราะได้เห็นเรื่องของสัญญาณของ MA. และรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern ที่เหนือเมฆได้อาหม่าว่ากันบ่อยๆ ไป เอาเป็นว่า ถ้ามีโอกาสในระยะต่อไป เหนือเมฆอาจจะไม่ขอวิเคราะห์สัญญาณมากมาย ถ้าเป็นสัญญาณเดิมๆ แต่อาจจะเอาเรื่องของเกิร์ตความรู้สึกไป น้อยๆ ที่มันเกี่ยวข้องกับสัญญาณทางเทคนิคบางอย่าง มาเอ่ยกัน น่าจะเหมาะสมกับท่านที่ยังเริ่มๆ เรียนรู้เรื่องเทคนิค เรียกว่า อาจจะค่อยๆ ปูทาง ไปพลาดๆ ก่อนที่จะมีการแนะนำเทคนิคหรือสอนเทคนิคคอนไลน์ ในระยะต่อไป ซึ่งกำลังมองหาวันเวลาที่เหมาะสมอยู่ครับ